



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

นโยบายยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ: นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, Chiangmainews, Bangkok-today, thereporters, hfocus, newtv, inn, thaitabloid, thestandard)

- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และรมว.คลัง มอบนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบประชุมทางไกล และมอบหมายให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ดำเนินพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 57 ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ โดยมีการสูมตัวอย่างยาเสพติดของกลางก่อนเดินเครื่องเผาทำลายยาเสพติดตามลำดับรวมกว่า 340 ตัน เพื่อ Set Zero ยาเสพติดของกลางทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นยาบ้าถึง 156 ตัน ตั้งเป้าเผาทำลายให้แล้วเสร็จภายใน ม.ค.นี้ จากนั้นวางแผนเผาทำลายทุก 2 เดือน สร้างความมั่นใจการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล พร้อมเดินหน้าบำบัดรักษาฟื้นฟูตามหลักการ “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย คีนลูกสู่อ้อมกอดพ่อแม่”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, Chiangmainews, Bangkok-today, thereporters, hfocus, newtv, inn, thaitabloid, thestandard)

- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และรมว.คลัง เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหาเสพติดระยะ 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ สั่งจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า จับกุมยึดทรัพย์ จัดการเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยเข้ารับการรักษา บำบัด มอบนโยบาย 10 ข้อ ตั้งตัวชี้วัดลดปัญหาภายใน 4 ปี กำชับทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งกลไกขับเคลื่อนเข้มขันทุกระดับ

นโยบายมะเร็งครบวงจร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน 360) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, obnews, Hfocus, mgronline, thereporter, thebankokinsight, mcof, PPTV, Fm91bkk, มติชน)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ในฐานะประธานคณะกรรมการ สปสช. กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบอร์ด สปสช. มีมติเพิ่มสิทธิประโยชน์มะเร็งครบวงจรเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ได้แก่ การรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่เฉพาะที่เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในตา และการรักษามะเร็งโดยการใช้นาฬิกาในการผ่าตัดในโรคมะเร็ง 3 รายการ คือ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งตับตับอ่อนและท่อน้ำดี นอกจากนี้ยังเพิ่มบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและคัดกรองอาการป่วยเบื้องต้น แก่คนไทยในต่างประเทศทั่วโลกผ่านระบบ Telemedicine เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพภายใต้สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงอย่างแท้จริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, Mgronline, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, Bangkok-today, บ้านเมือง)

- นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์หยุดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย FINDING HPV STOP CERVICAL CANCER สนับสนุนนโยบายมะเร็งครบวงจร ด้วยการเปิดตัวแคมเปญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ด้วยวิธี HPV DNA Test แบบแยก 14 สายพันธุ์ความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและวิธีการประยุกต์ใช้ HPV Testing และ Genotyping ในทางเวชปฏิบัติ เป็นการส่งเสริมการตรวจคัดกรองที่ช่วยให้ตรวจเจอตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพิ่มโอกาสในการรักษาหายขาดได้ เพื่อให้สตรีไทยมีสุขภาพดีปลอดจากมะเร็งปากมดลูก

- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รก.แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีนโยบายการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมาตั้งแต่ปี 2548 โดยสตรีไทยที่ต้องตรวจคัดกรองภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) มีจำนวน 15,677,638 คน แต่พบว่ามีส่วนไม่เคยไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนื่องจากความเขินอาย การขาดความรู้ความเข้าใจ ความกลัว ซึ่งการตรวจด้วยวิธี HPV DNA Test จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้นและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, มติชน, mcof, true, fm91bkk, Bangkokbiznews, thaipbs, hfocus, newtv)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้อย่างใกล้ชิด เผยแนวโน้มลดลงทั้ง 5 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จากจมน้ำที่ยะลา 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย ส่วนกลางสนับสนุนยาช่วยเหลือแล้ว 4,200 ชุด ย้ำเฝ้าระวังต่อเนื่อง 28-29 ธ.ค. นี้ วางแผนรองรับสถานการณ์ เตรียมยา เวชภัณฑ์ และทีมแพทย์พร้อมดูแล หลังน้ำท่วมให้เร่งฟื้นฟู รพ.- สภาพจิตใจประชาชน เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, Chiangmainews, thecoverage, hfocus)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รก.แทนอธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัยเร่งส่งทีม SEhRT ประเมินสถานการณ์น้ำท่วม ในภาคใต้ โดยนราธิวาสพบได้รับผลกระทบ 13 อำเภอ ย้ำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ควรหลีกเลี่ยง การเดินลุยน้ำท่วมขังเพื่อลดการเกิดโรค</p>	
<p>สื่อมวลชนตั้งฉายารัฐบาลประจำปี 2566</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, mco, thereporter, mono29, ch3plus, brighttv, nation, INN, tojone, voicetv)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึง ฉายารัฐบาลว่า แกงส์มผลักรวม ว่า แล้วแต่จะแปล แต่โดยรวมมันเป็น กระบวนการ พร้อมอธิบายว่าแกง คือเอามาปรุง ซึ่งเป็นความหมายของคนทั่วไป แต่คนรุ่นใหม่อาจจะอีกมุมหนึ่ง ส่วนคำว่า ผลักรวม เป็นการใช้แรงกระทำให้มันออกไป แต่สุดท้ายคือรวม การรวมเพื่อประเทศ ซึ่งผลสัมฤทธิ์คือการรวมเพื่อประเทศชาติ บ้านเมือง</p>	
<p>เทศกาลปีใหม่</p> <p>1.รวมโอเดียของขวัญปีใหม่ให้ผู้สูงวัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, mco)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำเลือกอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุการลื่นล้มสำหรับผู้สูงวัยใน ครอบครัว เพื่อเป็นของขวัญแทนความห่วงใยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ 1. ติดตั้งราวจับในห้องน้ำ บริเวณที่อาบน้ำและโถ ส้วม ใช้จับพยุงตัว หรือจับเวลาเดินเข้า-ออกห้องน้ำ 2. เก้าอี้สำหรับนั่งอาบน้ำที่มีพนักพิงและที่พักแขน เพิ่มความสะดวกใน การอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย 3. แผ่นรองกันลื่นภายในบริเวณห้องน้ำ 4. พรหมเช็ดเท้าขอบเรียบ และไม่ลื่น ป้องกันผู้สูง วัยสะดุดหกล้ม 5. รองเท้าหุ้มส้นที่พื้นมีดอกยางให้ผู้สูงวัยใส่เดิน ป้องกันการลื่นล้ม</p> <p>2. แนะนำวิธีเลือกซื้อเนื้อหมูอย่างปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ รอบรู้เรื่องอาหารปลอดภัย</p> <p>- อย. แนะนำประชาชน ซื้อเนื้อหมูปรุงประกอบอาหารในงานสังสรรค์ กินเลี้ยงปาร์ตี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ปลอดภัย ควร เลือกที่ตัวผลิตภัณฑ์และแหล่งจำหน่าย รวมถึงขอให้ผู้ประกอบการเลือกซื้อเนื้อหมูจากฟาร์มที่ได้การรับรองมาตรฐาน หรือ จากเชียงใหม่คุณภาพ และเก็บรักษาอย่างเหมาะสม สำหรับเนื้อหมูตัดแต่งสไลด์หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ จะมีสลากระบุวันเดือนปี ที่ผลิต วันหมดอายุ โดยระยะเวลาในการบริโภคจะไม่เกิน 3 วัน และต้องเก็บอยู่ในที่เย็นตลอดเวลา ทั้งนี้ อย. ร่วมกับ กทม. และทุกจังหวัด ลงพื้นที่สุ่มตรวจเนื้อหมูอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดขนาดใหญ่ ตลาดค้าส่ง ตลาดสดต่างๆ รวมถึงห้างสรรพสินค้า เป็นประจำทุกเดือน</p>	
<p>โรคคนแข็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง โรคคนแข็ง Stiff-person syndrome (SPS) เป็นโรคทางระบบประสาทส่วนกลางในกลุ่มที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ พบได้น้อยมากประมาณ 1 ในล้านคน ทั้งนี้ เมื่อถูกวินิจฉัยเป็นโรคดังกล่าวแล้วควรรีบเข้ารับการรักษา</p>	
<p>PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thebetter, thestandard, thaitabloid)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตันวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย PM2.5 มีผลกระทบต่อทางผิวหนัง กระตุ้นให้เกิดกระบวนการอักเสบ ของเซลล์ผิวหนัง ผิวเสื่อมชรา ริวรอย จุดด่างดำ แนะนำให้ปกป้องผิวหนังให้สัมผัสกับฝุ่นดังกล่าวให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะใน คนที่มีโรคผิวหนังอยู่เดิมเพื่อป้องกันโรคกำเริบมากขึ้น</p>	
<p>สมุนไพรบรรเทาอาการเจ็บป่วยในหน้าหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., pptv, mco)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวประชาชนมักเจ็บป่วยจาก 4 โรค ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ อาการทางผิวหนัง อาการจากระบบย่อยอาหาร และอาการปวดข้อ ปวดเข่า โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว จะเจ็บป่วยได้ง่าย แนะนำใช้สมุนไพรสร้อย รสเปรี้ยว และยา สมุนไพรบรรเทาอาการเจ็บป่วย</p>	
<p>กรม.แต่งตั้งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., คมชัดลึก)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมกรมว่า กรมเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามที่กระทรวง อว.เสนอ ได้แก่ นายรุ่งเรือง กิจผาติ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว.</p>	
<p>ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ ซึ่งหายได้ด้วยวิธีดื่มน้ำใบบมะละกอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์ แชร์เพจสมศักดิ์ เทพสุทิน โพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุว่า ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณเอกฤทธิ์ ศาตะมาน ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ ซึ่งหายได้ด้วยวิธีดื่มน้ำใบบมะละกอ โดยมีผลตรวจทางการแพทย์ยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่า เชื้อมะเร็งได้หายไปหมดแล้ว จึงมาแนะนำให้กับผู้ที่ไม่มีทางรักษาแล้ว หรือรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล ก็ขอให้ลองดื่มน้ำใบบมะละกอ 3 เวลาหลังอาหาร ซึ่งอาการอาจจะดีขึ้นเหมือนผู้ป่วยในกลุ่มนี้ ที่ดื่มน้ำใบบมะละกอจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจไม่ใช่หมอบ่นๆ</p> <p>- แชร์เพจ อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการดื่มน้ำใบบมะละกอ ไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้จริง</p>	
<p>ข่าวปลอมมะเร็งห้ามกินปลา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Thainews, Antifakenews)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงกรณีมีข้อมูลเรื่องผู้ป่วยโรคมะเร็งห้ามรับประทานปลา เพราะโปรตีนจากปลาทำให้เกิดการอักเสบระดับเซลล์ ไตทำงานหนักเลือดเป็นกรด เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันแน่ชัดในปัจจุบัน และไม่มีข้อห้ามรับประทานปลาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง</p>	